

Tuổi trẻ ngành y vì sức khỏe cộng đồng



Người dân xã Lô Giang (Đông Hưng) được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Cùng với tuổi trẻ các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh, đoàn viên, thanh niên ngành y tế đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng trong đó có hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Việc làm của họ đã góp phần nâng lên hành trình đẹp vì sức khỏe cộng đồng.

Mới đây, tại xã Lô Giang (Đông Hưng), các thành viên của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã phối hợp với Huyện đoàn Đông Hưng, xã Lô Giang tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Khi biết thông tin được khám sức khỏe miễn phí tại Trạm Y tế xã, nhiều người dân đã có mặt từ rất sớm để được khám bệnh, tư vấn sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Cao Tú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết: Mỗi năm ít nhất 2 đợt, vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Câu lạc bộ sẽ phối hợp với Huyện đoàn Đông Hưng tổ chức hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... tại các địa phương trong huyện. Năm nay, ngoài xã Lô Giang, Câu lạc bộ dự kiến sẽ

tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí ở xã Hồng Việt vào tháng 4/2024.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng có khoảng 80 thành viên, tùy theo lượng bệnh nhân, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ sẽ bố trí các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cho phù hợp. Quá trình khám cho người dân, ngoài việc khám sức khỏe ban đầu, các bác sĩ, nhân viên y tế luôn chú trọng đến việc tư vấn sức khỏe, một chủ đề được rất nhiều người đặc biệt là người cao tuổi quan tâm. Tuy nhiên, thực tế khi triển khai khám, tư vấn sức khỏe cho người dân tại cộng đồng vẫn còn khó khăn, nhất là thiếu trang thiết bị y tế bởi một số máy móc hiện đại không thể di chuyển. Với những trường hợp nghi mắc bệnh, các bác sĩ sẽ tư vấn người dân đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Việc làm dù nhỏ nhưng mỗi đoàn viên, thanh niên ngành y đều rất tự hào và mong muốn tác thiện nguyện, nhất là các bác sĩ, nhân viên y tế trẻ.

Tinh thần thiện nguyện, chung tay vì sức khỏe cộng đồng không chỉ ở tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng mà còn ở nhiều đơn vị y tế trong tỉnh. Dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm nay, tuổi trẻ Bệnh viện Mắt Thái Bình phối hợp với một số đơn vị thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Vũ

Thị Thục (Hưng Hà); đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tại xã Phong Châu (Đông Hưng); đoàn viên, thanh niên Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà tham gia vệ sinh môi trường... Những hoạt động đầy ý nghĩa đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Không ngừng lớn mạnh, phát triển về số lượng, trưởng thành về tư tưởng chính trị, đoàn viên, thanh niên các đơn vị y tế vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác thiện nguyện khám sức khỏe tại cộng đồng. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị y tế không quản ngại vất vả, sẵn sàng đến với các gia đình khó khăn, hướng dẫn họ cách phòng, chống bệnh tật, chăm sóc sức khỏe. Họ luôn tích cực trao đổi chuyên môn, mạnh dạn học tập, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu giúp người bệnh được tiếp cận những dịch vụ y tế cao ngay tại tỉnh.

Nối tiếp truyền thống, những hành trình thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng sẽ tiếp tục được tạo nên từ các thế hệ trẻ ngành y. Góp sức trẻ, tài năng, nhiệt huyết phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, các đoàn viên, thanh niên khoác trên mình màu áo blouse trắng đã cùng vun đắp, xây dựng nên thế hệ trẻ vừa học, vừa chuyên, giỏi về chuyên môn và sáng về y đức.

HOÀNG LANH

Sinh động, cuốn hút

Giờ tập thể dục giữa giờ của Trường Tiểu học Bình Định (Kiến Xương) những ngày tháng 3 rộn ràng tiếng nhạc, tiếng hát chèo: "Đẹp lắm quê mình con sóng lúa bao la thơm ngát hương hoa/Quê em Bình Định lắng sâu đậm đà...". Gần 600 học sinh nhẹ nhàng, thư thái tập luyện trong nhịp của làn điệu chèo "Mái trường Bình Định mến yêu". Đó chỉ là một trong nhiều giờ học lồng ghép để đưa nghệ thuật chèo vào dạy và học tại ngôi trường này. Bà Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Đầu tháng 7/2023, trường thành lập câu lạc bộ chèo với 60 thành viên, trong đó có 30 cán bộ, giáo viên và 30 học sinh là hạt nhân đại diện cho các lớp. Lốp được duy trì 2 buổi/tuần trong dịp hè và 2 buổi/tháng trong năm học. Tham gia câu lạc bộ, các thầy cô giáo và các em học sinh được truyền đạt những phương pháp, kỹ thuật cơ bản khi hát chèo và thực hành các làn điệu chèo cơ bản như điệu lối lơ, luyện năm cung, đảo liễu, đường trường thu không. Cùng với đó, được trực tiếp đóng các vai Thị Mầu, Xuyến Vân, hề chèo... Sau 8 tháng thành lập câu lạc bộ, đến nay đông đảo học sinh trong Trường đã biết hát múa một số làn điệu chèo. Nhà trường tổ chức và duy trì hoạt động múa hát chèo cho học sinh toàn trường vào 15 phút đầu giờ sáng thứ ba, thứ năm hàng tuần và lồng ghép trong các tiết học môn Âm nhạc. Điều mừng nhất đối với Trường Tiểu học Bình Định là giờ đây rất nhiều em thích và đam mê nghệ thuật chèo, tự tin biểu diễn trước đông người.

Từ điểm sáng Trường Tiểu học Bình Định, huyện Kiến Xương đã nhân rộng việc phát triển nghệ thuật chèo cho học sinh trên địa bàn huyện thông qua các trường học. Ông Ngô Văn Quang, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Toàn huyện hiện có 100% trường mầm non tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với nghệ thuật chèo; 100% trường phổ thông bước đầu triển khai việc dạy hát chèo trong nhà trường; 22 cơ sở giáo dục phối hợp với câu lạc bộ chèo của địa phương và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức các lớp dạy hát chèo cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đến nay, 40 câu lạc bộ chèo tại các trường học trên địa bàn huyện thường xuyên được hỗ trợ về chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, nhạc cụ, đạo cụ, trang phục, thiết bị... và nhằm phục vụ hoạt động của câu lạc bộ. Có thể thấy, sau 1 năm thực hiện đề án phát triển nghệ thuật chèo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn

Lan tỏa nghệ thuật chèo vào trường học

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cũng là quê hương của nghệ thuật chèo, thời gian qua, Thái Bình đẩy mạnh việc đưa nghệ thuật chèo vào trường học, khuyến khích học sinh tham gia biểu diễn thông qua các hoạt động tập thể, sinh hoạt ngoại khóa, qua đó bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống của cha ông.



Trường Mầm non Quốc Tuấn (Kiến Xương) cho trẻ làm quen với nghệ thuật chèo.

2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh trên địa bàn huyện đồng tình, ủng hộ. Đây cũng là những yếu tố giúp cho phong trào văn hóa văn nghệ nhà trường được diễn biến ngày càng phát triển, tìm kiếm tài năng để đào tạo nhân lực trẻ kế cận cho nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương.

Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống

Việc đưa nghệ thuật chèo vào trường học đã được nhiều đơn vị thực hiện từ những năm trước đây, tuy nhiên đến khi UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể thì việc này mới được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Theo đó, ngày 4/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt đề án "Phát triển nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" và ngày 2/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2489/QĐ-UBND phê duyệt đề án "Phát triển nghệ thuật chèo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai

đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030". Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục duy trì, phát huy nghệ thuật chèo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó học sinh là lực lượng đông đảo và thuận lợi hơn cả trong việc trao truyền, gìn giữ, phát huy nghệ thuật chèo. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện nay, 100% các đơn vị đã đưa nghệ thuật chèo vào trường học, được giảng dạy chính khóa, lồng ghép, tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục như: Giáo dục địa phương, Âm nhạc, Ngữ văn, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với chương trình giáo dục, với đặc trưng của từng môn học, lớp học, cấp học và điều kiện thực tiễn của đơn vị. Một số phòng giáo dục và đào tạo đã xây dựng thành công các mô hình điểm phát triển nghệ thuật chèo trong trường học; chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo nghệ thuật như Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên trong toàn

huyện, tổ chức hội thi múa hát chèo để phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi, có sức lan tỏa lớn.

Việc đưa nghệ thuật chèo vào trường học đã tạo điều kiện cho học sinh có được sân chơi để giao lưu học hỏi, thể hiện tài năng nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, công tác này cũng còn một số hạn chế như: giáo viên chưa được tập huấn một cách đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động giảng dạy nghệ thuật chèo còn thiếu; việc hình thành câu lạc bộ chèo ở một số trường học gặp khó khăn do không có hoặc có rất ít học sinh đăng ký tham gia, chưa có kinh phí hỗ trợ để duy trì hoạt động lâu dài trong thời gian tới. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đứng trước những khó khăn trên, ngành giáo dục đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung công tác truyền thông; đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn thông qua các hội thảo, tọa đàm; xây dựng các mô hình điểm; tăng cường trang thiết bị, bố trí kinh phí; tổ chức liên hoan nghệ thuật chèo học sinh phổ thông.

DẶNG ANH

Những tấm gương người khuyết tật và trẻ mồ côi tiêu biểu

Mặc dù phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống song bằng nghị lực phi thường, nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi đã nỗ lực vươn lên chiến thắng số phận, trở thành người có ích cho xã hội.

Không đầu hàng số phận

Sinh ra với cơ thể lành lặn như bao người khác nhưng khi lên 6 tuổi, một tai nạn đã khiến chị Bùi Thị Hà, xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) hỏng một bên mắt. Không gục ngã trước số phận, chị quyết tâm học tập với

mong muốn có được một nghề nghiệp ổn định, tự chủ trong cuộc sống, không là gánh nặng cho gia đình. Năm 2003, vì yêu quý động vật và ước mơ được làm bác sĩ thú y, chị Hà bắt đầu theo học Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình, khoa chăn nuôi thú y. Dưới sự dìu dắt,

chị bảo của thầy cô cùng sự yêu thương, quý mến của gia đình, bạn bè, chị đã say mê tích cực hơn, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, dần tự tin vào bản thân mình.

Sau khi ra trường, bằng những kiến thức đã học, chị Hà quyết tâm mở một cửa hàng nhỏ bán thuốc thú y và bảo vệ

thực vật. Nhờ chăm chỉ, mỗi tháng thu nhập của chị đạt khoảng 7,5 triệu đồng, có điều kiện chăm lo cho gia đình. Chị Hà chia sẻ: Khiếm khuyết một phần cơ thể là thiệt thòi rất lớn đối với những người khuyết tật như tôi. Nhưng không vì thế mà tôi gục ngã bởi phía sau vẫn còn điểm tựa vững chắc là gia đình, bạn bè. Tôi tin rằng, dù là người khuyết tật nhưng nếu có sự kiên trì, cố gắng vẫn có thể mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.

Chính từ suy nghĩ đó nên ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, chị Bùi Thị Hà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Hiện chị đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện Quỳnh Phụ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Người mù xã Châu Sơn. Ở cương vị nào chị cũng luôn chung tay giúp đỡ người khuyết tật để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, chị còn mở không gian dạy "Ngón

nến hồng" tại nhà với mục đích mang kiến thức cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nghị lực của cô bé Lê Mai Trang

"Hơn ai hết, em hiểu rằng có bố, có mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của em đã sớm vụt mất, trở thành một vết thương không bao giờ lành" - đó là chia sẻ của em Lê Mai Trang, xã Thụy Hải (Thái Thụy) về hoàn cảnh của mình. Bố mất từ khi Trang lên 6 tuổi, thời gian sau mẹ em cũng bỏ đi xa. Hai chị em Trang được chú và bà nội cứu mang, nuôi dưỡng. Thương các cháu sớm phải chịu cảnh mồ côi, mặc dù bà nội của Trang đã gần 70 tuổi nhưng vẫn đi làm phụ hồ; người chú bị mất cánh tay trái do tai nạn nghề nghiệp song vẫn bươn trải đủ nghề để nuôi hai chị em Trang ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Trang luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Em đã vinh dự giành giải nhất môn Sinh học lớp 8, giải khuyến khích môn Sinh học lớp 9. Sau khi tốt nghiệp THCS, Trang tích cực ôn thi và đã đỗ lớp



Các nhà hảo tâm trao quà cho em Lê Mai Trang.

10 chuyên sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Trang còn thường xuyên phụ giúp bà việc nhà, giúp đỡ mọi người xung quanh. Em là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống. Trang chia sẻ: Mặc dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng hai chị em em luôn được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của chú và bà nội. Đó chính là động lực để em tiếp tục nỗ lực rèn luyện và học tập hơn nữa để sau này trở thành một công dân có ích cho xã hội, báo đáp công ơn dưỡng dục của những người thân yêu.

Mỗi người trong chúng ta có một số phận, hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên chị Bùi Thị Hà,

em Lê Mai Trang và nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi khác đều có chung một ý chí, nghị lực vượt lên số phận. Dẫu cuộc đời còn nhiều khó khăn, vất vả song họ vẫn luôn kiên trì, bền bỉ, không gục ngã. Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết: Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng người khuyết tật, trẻ mồ côi trong mọi hoạt động; tập trung vận động nguồn lực để thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho xã hội.

THU HOAI



Chị Bùi Thị Hà (người thứ nhất từ trái sang) trong một lần đi trao quà cho người khuyết tật.